

# สำเนา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

## ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพัฒน์ อุ่นอ่อน	ประธานสภา อบต.เมืองน้อย	สุพัฒน์ อุ่นอ่อน	
๒	นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์	รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย	ไพรัตน์ เหมือนมาตย์	
๓	นายชุมแพ คำเพราะ	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๑	ชุมแพ คำเพราะ	
๔	นางสมนึก ทางทอง	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๒	สมนึก ทางทอง	
๕	นายประมวน ประสงค์ศิลป์	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๔	ประมวน ประสงค์ศิลป์	
๖	นางสุภัทรธรรณ คำศรี	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๖	สุภัทรธรรณ คำศรี	
๗	นายเปรม ทาระ	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๗	เปรม ทาระ	
๘	นายเสร็จ เขียวอ่อน	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๘	เสร็จ เขียวอ่อน	
๙	นางรุ่งทิพา กรมพะไมย	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๙	รุ่งทิพา กรมพะไมย	
๑๐	นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๑๐	ประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม	

## ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

## ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ร้อยตำรวจเอกดำรงค์ เจริญฤตะคุ	นายก อบต.เมืองน้อย
๒. นายสมาน สืบเสน	รองนายก อบต.เมืองน้อย
๓. นายสุรธีร์ เทพบุรี	รองนายก อบต.เมืองน้อย
๔. นางมัจฉา พิมพา	เลขานุการนายก อบต.เมืองน้อย
๕. พันจ่าตรีประทวน วราพุด	ปลัด อบต.เมืองน้อย
๖. นางพัชราวดี ปักโคทะกั้ง	รองปลัด อบต.เมืองน้อย
๗. นายอภิชาติ บัวแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นายโยธิน บัวทอง	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๙. นายวัชรินทร์ บุญเริ่ม	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๐. นางสาวจิรพรรณ บุชบงก์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๑. นายสุรพงษ์ อุทัย	นิติกรชำนาญการ

## ประธานสภาฯ

-เรียนท่านนายก อบต.เมืองน้อย รองนายก อบต.เมืองน้อย ท่านสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ท่านปลัด อบต.เมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบต.เมืองน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.เมืองน้อย ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามกำหนดการจะเริ่มประชุมตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จากการตรวจนับจำนวนสมาชิก มีสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐ ท่าน ครบองค์ประชุม กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ครับ

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธานสภา** -ไม่มีเรื่องแจ้ง

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

**ประธานสภา** -เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แลส่งรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมต่อที่ประชุม

**นายเปรม ทาระ** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ตามที่

**ประธานคณะกรรมการ** ประธานสภา อบต.เมืองน้อย จัดส่งรายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อย ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้วจัดทำ สำเนารายงานการประชุมซึ่งได้ตรวจสอบแล้วอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อน เวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภา องค์การบริหารส่วนตำบลรับรองรายงานการประชุมนั้น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการตรวจรายงานการประชุมไม่มีการแก้ไข ถ้อยคำในรายงานการประชุมครับ

**ที่ประชุมฯ** -รับทราบและให้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม**

**ประธานสภา** แจ้งต่อที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ยื่นกระทู้เพื่อสอบถาม นายองค์การบริหารส่วนตำบล มายังประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

**๔.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่สอง**

**ประธานสภา** -เชิญประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แลส่งรายงานผลการแปรญัตติ ต่อที่ประชุม

**นางสมนึก ทางทอง** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้มีมติให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติฯไปให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯได้พิจารณาโดยละเอียด นั้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด นายองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา.อบต. เมืองน้อย ไม่ได้เสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯมายังประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติฯและที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ ตามที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง น้อยที่เสนอมานี้ โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในท่อนใดหรือข้อใดค่ะ

**ประธานสภา** -เมื่อไม่มีการแปรญัตติ ก็จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

**๔.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง งบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ วาระที่สาม ชั้นลงมติครบ**

**วาระที่สาม** จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติให้มีการอภิปราย มีสมาชิกสภา  
อบต.เมืองน้อยท่านใด จะเสนอต่อที่ประชุมให้มีการอภิปรายก่อนลงมติใหม่ครับ

-เมื่อไม่มีการเสนอขอให้มีการอภิปราย ก็จะทำให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๗ หรือไม่

**ที่ประชุม**

-มีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่**

**๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลทาม จัดทำกิจการนอกเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบล**

**ประธานสภา**

-เชิญนายก อบต.เมืองน้อย แกลงรายละเอียดหลักการและเหตุผล ตามญัตติที่เสนอ  
ต่อที่ประชุม

**ร.ต.อ.ดำรงค์ เจริญตะคุ**

-กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ด้วยองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้รับแจ้งจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลทาม ตามหนังสือ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทามที่ ศก ๗๖๓๐๓/๕๓๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง  
ขออนุญาตก่อสร้างถนนนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทาม ซึ่งสถานที่ก่อสร้างบางส่วน  
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินลูกรังจากสวน  
นางประยงค์ จันทร์ละอ - นานายเผย เกาศรี งบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการ  
ตรวจสอบในเบื้องต้นสถานที่ก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยจริง  
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ยังไม่ได้บรรจุแผนงานโครงการไว้ในแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นหรือไม่มีงบประมาณสำหรับปรับปรุงถนนสายดังกล่าวและหากให้ความยินยอมให้ทำ  
กิจการนอกเขตแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตพื้นที่ ยังเป็นการแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อีกด้วย ซึ่งตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติ  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบล ทำกิจการนอกเขตได้  
เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือหน่วยการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำ และเป็นการ  
เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ดังนั้น จึงได้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเมืองน้อย พิจารณาให้ความเห็นชอบ ยินยอมให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทาม  
ทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้โปรดพิจารณาต่อไปครับ

**ประธานสภา**

-เชิญท่านสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ที่มีความประสงค์จะอภิปราย ได้เสนอขออภิปรายโดย  
ให้อภิปรายสลับกันระหว่างผู้ค้านญัตติกับผู้สนับสนุนการเสนอญัตติครับ

**นายเปรม ทาระ**

-กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ผมเห็นด้วยหากจะ  
ยินยอมให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทาม ทำกิจการนอกเขต และได้มีการสอบถามเพื่อน  
สมาชิกสภา อบต.ทามในเบื้องต้นบ้างแล้ว เมื่อมีการดำเนินการแล้วจะไม่ส่งผลกระทบต่อ  
ประชาชนในเขตพื้นที่และเป็นโอกาสที่ดีเพราะ อบต.เมืองน้อย ไม่มีงบประมาณดำเนินการ  
ในตอนนี้ครับ

**ส.อบต.เมืองน้อย ม.๗**

**นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม**-กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ผมเห็นด้วยกับ **ส.อบต.เมืองน้อย ม.๑๐** ญัตติที่เสนอมาแต่ก็มีข้อสงสัยด้วยในเรื่องขนาดผิวจราจรของถนน ช่วงต้นโครงการจะกว้างกว่าช่วงปลายโครงการซึ่งเป็นถนนสายเดียวกันครับ

**ประธานสภา** -สอบถามสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ที่ประสงค์จะอภิปรายคัดค้านการเสนอได้อภิปราย และได้ให้ผู้สนับสนุนกับการเสนอญัตติการได้อภิปรายต่อไป เนื่องจากไม่มีผู้ค้านญัตติการเสนอขออภิปราย

**นางสมนึก ทางทอง** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ดิฉันเห็นชอบ **ส.อบต.เมืองน้อย ม.๒** หากจะมีการยินยอมให้ทำกิจการนอกเขต แต่จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา ยังไม่มีความชัดเจนก็อยากให้ทางท่านนายก อบต.เมืองน้อยมอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างออกตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงอีกทีค่ะ

**นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ผมเห็นด้วย **ส.อบต.เมืองน้อย ม.๓** จะยินยอมให้ทำกิจการนอกเขตเพราะเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสำหรับสัญจรของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับ

**นายสุรธีร์ เทพบุรี** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ผมขอความกรุณา **รองนายก อบต.เมืองน้อย** ท่านประธานสภา อบต.เมืองน้อย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตั้งโครงการ ไปดูในประเด็นที่มีข้อสงสัยและหากมีการปรับปรุงให้มีผิวจราจร ๕ เมตร โดยขอความยินยอมจากประชาชนที่มีพื้นที่ติดถนนได้นำจะดีครับ

**ร.ต.อ.ดำรงค์ เจริญตะคุ** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ตามที่ทาง **นายก อบต.เมืองน้อย** อบต.ทามเสนอมาทางอบต.เราพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าเสียในข้อเสนอด่าง ๆ ก็จะไปปรับปรุงแก้ไขในคราวหน้าครับ

**ประธานสภา** -ได้กล่าวปิดการอภิปราย เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาอบต.เมืองน้อยยื่นเสนอขออภิปรายต่อ และได้เสนอต่อที่ประชุมให้มีการลงมติว่าให้การยินยอมให้ทาง อบต.ทามจัดทำกิจการบริการสาธารณะนอกเขตหรือไม่

**ที่ประชุม** -เห็นชอบให้มีการลงมติและมติที่ประชุมเห็นชอบให้การยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตำบลทามทำกิจการนอกเขตเป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ**

**ประธานสภา** -เชิญสมาชิกสภา อบต.เมืองน้อยและผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อจะได้พิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระต่อไป

**นายประมวนประสงค์ศิลป์**-กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ผมขอปัญหาข้อ **ส.อบต.เมืองน้อย ม.๔** ร้องเรียนของประชาชนหมู่ที่ ๔,๑๐ ที่ใช้น้ำประปา เรื่องคุณภาพน้ำประปาไม่สะอาดจากการสังเกต จะมีขนนกปนอยู่กับระบบกรองน้ำ และมีขยะไปอุดตันท่อประปา และปัญหาการคมนาคมไม่สะดวกถนนสายวังโกลจะมีบางช่วงระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตรที่ชำรุดมาก ๆ อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทั้ง ๒ เรื่องครับ

**นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์**-กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ผมขอเสนอ **ส.อบต.เมืองน้อย ม.๓** ปัญหาประชาชนในพื้นที่ มีประชาชนนำยูคาลิปตัสไปปลูกถนนไหล่ทางที่มีการก่อสร้างใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้การใช้ถนนไม่สะดวกปลอดภัยอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ไปทำความเข้าใจกับประชาชนและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับ

**ประธานสภา** -เชิญท่านนายก อบต.เมืองน้อยหรือผู้ได้รับมอบหมายชี้แจงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการได้อย่างไร

- นายสุรพงษ์ อุทัย  
นิติกรชำนาญการ** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ผมขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปลูกยูคาลิปตัสในเขตทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งโดยกฎหมายแล้วผู้ใดจะปลูกต้นไม้ในเขตทาง จะดำเนินการมิได้ส่วนที่ปลูกได้คือส่วนที่มีไหล่ทางควรทำความเข้าใจกับประชาชนที่ปลูกครับ
- นายเปรม ทาระ  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.๗** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ผมอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ไปตรวจสอบถนนสายจากบ้านนายจักรี – บ้านนางจรรยา คำเพราะ เนื่องจากชำรุดมาก ทราบว่ามีการเสนอขอใช้งบประมาณของจังหวัดไปแล้วแต่ยังไม่รู้จะได้มาเมื่อไหร่ครับ
- นายอภิชาติ บัวแก้ว  
ผอ.กองช่าง** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ตามที่ท่าน ส.อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๗ ได้ร้องขอให้มีการสำรวจตรวจสอบทางกองช่างได้มีการสำรวจไปแล้ว ทางอบต.เมืองน้อย มีข้อจำกัดในการตั้งงบประมาณแต่ละปีและปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สินไว้เพียงประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทครับ
- นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.๑๐** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ผมขอ นำคำฝากขอบคุณของประชาชนหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๑๐ มาถึงท่านนายก อบต.เมืองน้อยที่ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและน้ำท่วมขังถนนครับ
- นางสมนึก ทางทอง  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.๒** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ดิฉันอยากเสนอแนะมายังท่านประธานสภาไปยังนายกอบต.เมืองน้อยในการพิจารณาตั้งงบประมาณอยากให้มีการตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอย เพื่อนำไปใช้ซ่อมแซมถนนจุดที่เป็นหลุมด้วยค่ะ
- น.ส.จิรพรรณ บุชบงก์  
ผอ.กองคลัง** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ดิฉันขอรายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนายทวี พละศักดิ์ -ร่องคำงอุทกภัยปี ๖๕ ซึ่งในวันนี้เป็นวันเริ่มพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และกรรมการต้องรายงานผลต่อนายก อบต.เมืองน้อย ภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคาดว่าจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันตามที่จังหวัดกำหนดค่ะ
- น.ส.รุ่งทิพา กรมพะไมย  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.๙** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ดิฉันขอ นำข้อร้องเรียนของประชาชน หมู่ที่ ๙ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาไม่สะดวกถนนสายหนองเวศ-หนองเหมา ผ่านทางประธานสภาไปถึงท่านนายก อบต.เมืองน้อย ช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะ
- นายชุมแพ คำเพราะ  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.๑** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ผมอยากทราบความคืบหน้าของการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากหมู่ที่ ๑ – ไปหมู่ที่ ๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๖ (เงินเหลือจ่าย)ว่ามีการดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วครับ
- น.ส.จิรพรรณ บุชบงก์  
ผอ.กองคลัง** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ดิฉันขอแจ้งต่อที่ประชุม ตามที่ท่านนายก อบต.เมืองน้อย มอบหมาย ตามที่ท่าน ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ได้ซักถามในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาของคณะกรรมการจะสามารถดำเนินการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ค่ะ
- นายอภิชาติ บัวแก้ว  
ผอ.กองช่าง** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ผมขอเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ปัญหาต่าง ๆ จะมีค่อนข้างเยอะและทาง อบต.ของเรา มีงบประมาณน้อย ไม่สัมพันธ์กันขัดแย้งกันอยู่ครับ

**พ.จ.ต.ประทวน วราพุด** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยที่เคารพ ผมในฐานะ  
**ปลัด อบต.เมืองน้อย** เจ้าหน้าที่งบประมาณและหัวหน้าข้าราชการประจำ ขอแจ้งมอบหมายให้ทางกองช่าง  
นำข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆที่ท่านส.อบต.ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ ไปดำเนินการตาม  
ขั้นตอนของทางราชการด้วยครับและได้มีการแจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีการลง  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และมีผลใช้บังคับนับถัดจาก  
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบแจ้งให้ส่วนราชการ  
ภายในหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ศึกษาทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
ต่อไปครับ

**ที่ประชุม**

**ประธานสภา**

-รับทราบ  
-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
เมืองน้อย ครบถ้วนตามระเบียบวาระที่กำหนดแล้วผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่รักษาระเบียบ ข้อบังคับในการประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอย่างดีจนทำให้การดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเมืองน้อย ในครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดี ผมขอปิดการประชุมครับ

**เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.**

(ลงชื่อ) พ.จ.ต. ประทวน วราพุด (ผู้จัดรายงานการประชุม)  
(ประทวน วราพุด)  
เลขานุการสภา อบต.เมืองน้อย

(ลงชื่อ) สุพัฒน์ อุ่นอ่อน (ผู้ตรวจรายงานการประชุม)  
(นายสุพัฒน์ อุ่นอ่อน)  
ประธานสภา อบต.เมืองน้อย

(ลงชื่อ) ชุมแพ คำเพราะ  
(นายชุมแพ คำเพราะ)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) รุ่งทิพา กรมพะไมย  
(นางสาวรุ่งทิพา กรมพะไมย)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เปรม ทาระ  
(นายเปรม ทาระ)  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม